

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1	นางสาว	นภัสสร	แช่ตั้ง	เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2	นางสาว	อนัญญา	สหทัยกุล	เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
3	นาย	ครรชิต	ศรีสวัสดิ์	เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
4	นางสาว	ชนันต์พัสดร์	นพวรรณ	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
5	นางสาว	นฤตยา	จตุรงค์พาณิชย์	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
6	นางสาว	ปลายฟ้า	ชัยโชติ	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
7	นางสาว	พีรณช	ชนะปิติ	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
8	นาย	กลย์ธช	เจริญครองสกุล	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
9	นาย	กิตติพงษ์	บำรุงวงษ์	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
10	นาย	จิรายุ	รวมธรรม	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
11	นาย	ณัฐพนม	อภิชาติโสภิต	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
12	นาย	ธีรณนย์	กลิ่นคง	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
13	นาย	ปวีณ	เฮงพระพรหม	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
14	นาย	ภูริภัทร์	นวลฤกษ์	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
15	นาย	มงคล	ชินคำ	เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์/คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
16	นางสาว	กุลวรางค์	เทพรักษ์	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
17	นางสาว	นาดาลี	จันทวี	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
18	นางสาว	ประภัสสร	ปริงหาดยาย	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
19	นาย	ศุภณัฐ	จรุงกิจกุล	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
20	นางสาว	ภริมรญา	สนสัมพันธ์	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
21	นางสาว	ภัทรศยา	กรอบทอง	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
22	นางสาว	มนวดี	หฤชฎีกุล	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
23	นางสาว	สุนทรรส	อุดมทรัพย์	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
24	นาย	ชัยรินทร์	บรรจงทัต	เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล
25	นางสาว	ชนิกานต์	ประพันธ์	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
26	นางสาว	ณัฐธิกา	ปทุมโชติ	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
27	นางสาว	นันท์นภัส	มีวงษ์	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน

28	นางสาว	นิตากานต์	เหมทรัพย์	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
29	นางสาว	ภัทรานิษฐ์	วงศ์ตา	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
30	นางสาว	ศุภิสรา	จันทร์ไชยา	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
31	นางสาว	สุดารัตน์	วงศ์ราชา	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
32	นาย	ไอยเรศ	ดวงอรุณ	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
33	นาย	จิรัฐกาล	รอกภัยปวง	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
34	นาย	บุญญวงศ์	นิธิตร์รัตน์	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
35	นาย	พงศ์ภัค	พุทธรักษ์	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
36	นาย	ศิริโชค	แก้วทอง	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
37	นาย	ศุภกิจ	อามาตย์หิน	เศรษฐศาสตร์/คณะเศรษฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
38	นางสาว	กนกภรณ์	ตันทีปธรรม	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
39	นางสาว	ญาณิกา	สุทธิดารา	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
40	นางสาว	ญาณิศา	เล็กประเสริฐ	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
41	นางสาว	ญาณิ	อินทร์พันธุ์	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
42	นางสาว	ณภสร	หรรษาจารุพันธ์	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
43	นางสาว	ธัญวรัตน์	เต็มยอด	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
44	นางสาว	นภัสสร	กิริติเตชกานต์	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
45	นางสาว	นัทธณี	สุวรรณโชติช่วง	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
46	นางสาว	นาตาชา	โกโรวารา	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
47	นางสาว	ปรียากร	อินจันสุข	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
48	นางสาว	ปิ่นทชชนิด	ต่อวัฒนกิจกุล	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
49	นางสาว	ปทุมทริกา	ตันนรินทร์	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
50	นางสาว	พัฒนิตา	พิริยวิรุฒม์	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
51	นางสาว	ภัทรวดี	มธูปยาส	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
52	นางสาว	รินรดา	แสงหิรัญ	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
53	นางสาว	วริน	ปิติวัฒน์สกุล	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
54	นางสาว	ศศิภา	จารุชนะพงศ์ธร	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
55	นาย	เดชธร	ธาราชีวิน	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
56	นาย	กวินดิษฐ์	รักแตงาม	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
57	นาย	ณัฐพงศ์	ธานีรัตน์	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
58	นาย	ธีร์ศรี	เลาหะพรสวรรค์	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
59	นาย	นกรณ์	สรศักดิ์กรกุล	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา
60	นาย	นราวิชญ์	ก่อวัฒนกุล	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทยโครงการร่วมมา

61	นาย	บุลากร	ถาวรรุ่งกิจ	แพทยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/แพทย์โครงการร่วมมา
62	นางสาว	เพชรลดดา	ชาวเจริญ	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
63	นางสาว	ธัญสิริ	ทองแดง	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
64	นางสาว	ปราณี	เอกศิริ	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
65	นางสาว	ปานิสร่า	เกิดนาค	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
66	นางสาว	วรินทร์	อินทรา	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
67	นางสาว	อัมพูชนี	อนุตรเศรษฐ์	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
68	นาย	มุฮัมหมัด	จินดาวิจิตร	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
69	นาย	อนุชัช	พัฒนภักดี	กายภาพบำบัด/คณะกายภาพบำบัด/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
70	นางสาว	นฤมล	แนวจิตร์	การเมืองการปกครอง/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
71	นางสาว	สุชญญา	พรสมบัติเสถียร	การเมืองการปกครอง/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
72	นาย	กิตติพงษ์	วงศ์ดี	การเมืองการปกครอง/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
73	นาย	ปกพ	รัตนพันธุ์	การเมืองการปกครอง/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
74	นาย	พชร	แป้นบางนา	การเมืองการปกครอง/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
75	นาย	ศุทธิวีร์	แก้วสิงห์	การเมืองการปกครอง/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
76	นาย	สหรัฐ	ทิมพิทักษ์	การเมืองการปกครอง/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
77	นางสาว	ปานชีวา	ไชยसान	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
78	นางสาว	วรรณวิสา	ภูโพล้ง	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
79	นางสาว	สุทีนา	ไกรถวิล	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
80	นางสาว	อรยา	ต๋มประเสริฐ	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
81	นางสาว	แพรวพรรณรายณ์	ศันสนะพิทยากร	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
82	นางสาว	พิรญา	อินทรสุขสันติ	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
83	นางสาว	ภัทรานิษฐ์	ลิ้มปติยากร	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
84	นางสาว	ลิตา	จันทร์วราภา	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
85	นาย	กวิน	ทองตะโก	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
86	นาย	จิระพัชร์	วงศ์ร่วมพิบูลย์	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
87	นาย	ณัฐภัทร	จิรภาวสุทธิ์	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
88	นาย	นิธิวัฒน์	กิจจารุ่งเรือง	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
89	นาย	ปรียาธร	ชัยภักดี	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
90	นาย	พงศ์ทิวัตต์	ตั้งวันเจริญ	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
91	นาย	พชรพล	รัตนกาญจนภัทร	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
92	นาย	ภวัต	จิตต์สว่างดี	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
93	นาย	มิกแจ็กเกอร์	แอ็บซัน	การแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร



127	นาย	ภทรชนก	คุ้มนุ้ย	การจัดการธุรกิจไซเบอร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
128	นาย	วรกมล	รัตนตยารมณ	การจัดการธุรกิจไซเบอร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
129	นาย	สุชน	จรดล	การจัดการธุรกิจไซเบอร์/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
130	นางสาว	บุญพริก	อินคำมา	การจัดการภูมิวัฒนธรรม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
131	นางสาว	เขมจิรา	ริมพงษ์พิศาล	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
132	นางสาว	ไอลดา	น้อยนงเยาว์	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
133	นางสาว	กัลยนันท์	มณีสุขใส	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
134	นางสาว	ชาลิสา	กลั่นสกุล	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
135	นางสาว	ณญธร	ชูชื่นกลิ่น	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
136	นางสาว	ทิพย์นรี	อุยสุย	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
137	นางสาว	ปริญานุช	มัตต่อเห็ด	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
138	นางสาว	พัชริน	กิงทะรักษ์	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
139	นางสาว	อภิญญา	ฉออ่อนครบุรี	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
140	นางสาว	อัจฉริยะพร	หอมสุข	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
141	นางสาว	อิงรัก	ครุนันท์	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
142	นาย	ศุภชีพ	บุญน้อม	การจัดการภูมิสังคม/วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
143	นางสาว	กมลพรรณณ	เพ็งสรวง	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
144	นางสาว	กัลยรัตน์	เกิดกุลรัตน์	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
145	นางสาว	ชลธิชา	น้อยนงเยาว์	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
146	นางสาว	ชลธิชา	ภูตีกา	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
147	นางสาว	ณชชา	ชวลิตกิงไพศาล	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
148	นางสาว	ณัฐนิช	อุ้นชัย	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
149	นางสาว	นิติพร	ตะเพียนทอง	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
150	นางสาว	พนัชกร	วิรัตน์มณี	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
151	นางสาว	รวีสรา	เลิศคุณลักษณ์	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
152	นางสาว	วันสนันท์	จันทนา	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
153	นางสาว	ศิริวรรณ	นิลรักษ์	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
154	นางสาว	ศุภิสรา	เพ็ญกุล	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
155	นางสาว	สิมาภรณ์	อ้ายปึก	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
156	นางสาว	สุชัญญา	บุตรวงษ์	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
157	นางสาว	อิสริยา	พลเยี่ยม	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
158	นาย	ศุภรัตน์	เกษตระชนม์	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
159	นาย	จินญาณวัฒน์	ขุนทอง	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน

160	นาย	ธีรศักดิ์	หวานใจ	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
161	นาย	ปรัชญา	ชวรงค์	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
162	นาย	พิมาย	สรรพเพทยพิศาล	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
163	นาย	ภูธร	แววมิมพาลี	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
164	นาย	ศุภชัย	วงศ์ศักดิ์วานิช	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
165	นาย	สหภาพ	ศุญย์ดำรงพิริยะ	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
166	นาย	อนุรักษ์	สัตรีชื้อ	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
167	นาย	อิทธิพัทธ์	ปิ่นเกตุ	การท่องเที่ยวและการโรงแรม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
168	นางสาว	ชนิกานต์	โกศลศักดิ์สกุล	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
169	นางสาว	ณิชนมล	คำประสิทธิ์	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
170	นางสาว	ปาจรรย์	สหัสสพาศน์	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
171	นางสาว	ภัทรพร	รักปลอด	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
172	นาย	วงศธร	วงศ์ประเสริฐ	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
173	นางสาว	นิษฐวดี	อุดมชัยนิธิยศ	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
174	นางสาว	พีรดา	อภิรักษ์ปรีดา	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
175	นางสาว	วีรยา	ชัยวัฒน์	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
176	นาย	เอกภพ	นนทภา	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
177	นาย	จิรภัทร	พานิชกุล	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
178	นาย	ชินกฤต	ใจหาญ	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
179	นาย	ทัตพร	ติถาวร	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
180	นาย	นครินทร์	กวางวทก	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
181	นาย	พรชกร	เกรียงประกากิจ	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
182	นาย	วรวิทย์	วงศ์ศรีเมือง	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
183	นาย	ศรัณย์พล	วาริระนิช	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
184	นาย	ครองฟ้า	มหารมลภ	การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
185	นางสาว	ณิชากร	ชุกกลิ่นหอม	การพัฒนาชุมชนเมือง/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
186	นางสาว	บุษยามาส	เสื่อโพธิ์	การพัฒนาชุมชนเมือง/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
187	นางสาว	ปนคพร	พลีชนมู	การพัฒนาชุมชนเมือง/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
188	นางสาว	ปณิชา	นิมิตอังกูร	การพัฒนาชุมชนเมือง/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
189	นางสาว	รัชชพรธณ	ชัยโรจน์ไพศาล	การพัฒนาชุมชนเมือง/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
190	นางสาว	สุพัตรา	คิดตะเสน	การพัฒนาชุมชนเมือง/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
191	นางสาว	นิศารัตน์	โคเวียง	การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/คณะสังคมศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
192	นางสาว	พีรดา	อำภาไพ	การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/คณะสังคมศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน

193	นางสาว	ศุภมาศ	บุญเยี่ยม	การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/คณะสังคมศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
194	นาย	กฤษฎา	ทองมี	การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/คณะสังคมศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
195	นาย	ธีรภัทร์	ธัญกรรม	การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/คณะสังคมศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
196	นาย	พงษ์เจริญ	พงษ์แก้ว	การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา/คณะสังคมศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
197	นางสาว	เกศมณี	เครือบุญ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
198	นางสาว	กาญจนา	วิศิษฐ์วงศ์พนา	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
199	นางสาว	จิรวรรณ	เจริญผาวารี	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
200	นางสาว	ฐิตินันท์	ดาวศรี	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
201	นางสาว	ปวีณา	ปะนันท์	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
202	นางสาว	พรนภา	ทิพย์กองลาด	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
203	นางสาว	พิมพ์ชนก	นามนิล	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
204	นางสาว	พุทธชาติ	แจ่มจาง	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
205	นางสาว	รัชณี	วนาอุดมลาภ	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
206	นางสาว	สุภารัตน์	เกิดบาดาล	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
207	นางสาว	อัญเชิญพร	ธิดยศศักดิ์	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
208	นาย	ธนาชัย	ลือพัทธ์	การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
209	นางสาว	กาญจนาพร	พุกสุข	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
210	นางสาว	กิตติยาพร	รักดี	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
211	นางสาว	ชลธิชา	เพ็งเพงพิศ	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
212	นางสาว	บุญญา	ถามานาศาสตร์	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
213	นางสาว	ปฏิญญาภรณ์	สุขรมย์	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
214	นางสาว	ลักษิกา	สุทธิวารีย์	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
215	นางสาว	ศรัณณี	มณีแสง	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
216	นางสาว	อลิสสา	คงสุข	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
217	นาย	เกริก	กิรวัลย์	การศึกษาตลอดชีวิต/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
218	นางสาว	ณัฐวดี	ชูแก้ว	การศึกษาปฐมวัย/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
219	นางสาว	ทัศนพร	แย้มคง	การศึกษาปฐมวัย/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
220	นางสาว	พรชิตา	สิงห์โต	การศึกษาปฐมวัย/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
221	นางสาว	รัชณิภา	ราชคฤห์	การศึกษาปฐมวัย/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
222	นางสาว	สาริตา	จินดาวงศ์	การศึกษาปฐมวัย/ภาควิชาหลักสูตรและการสอน/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
223	นางสาว	เพ็ญวิริติ	อำพันธุ์	การศึกษาพิเศษ/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
224	นางสาว	รุ่งพราย	พัฒนภิรมย์	การศึกษาพิเศษ/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
225	นางสาว	สุภัทสร	ฤกษ์ศิริวรรณ	การศึกษาพิเศษ/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน









325	นางสาว	ปทุมณา	สุมนวิวัฒนเดช	การออกแบบสื่อสาร/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
326	นาย	ฐิติกร	จิตชนะวงศ์	การออกแบบสื่อสาร/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
327	นาย	อิสยาห์	ธนกิจวิบูลย์ผล	การออกแบบสื่อสาร/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
328	นางสาว	กนกพร	เนื่อมัน	คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
329	นางสาว	พรทิพา	กองเงิน	คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
330	นางสาว	ศุภรัตน์	จอมอ้อต	คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
331	นาย	ธรรมรัตน์	ชวยงค์	คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
332	นาย	ฤทธิพร	แก้วจันทร์	คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
333	นางสาว	กนกวรรณ	สินธุ์สาย	คณิตศาสตร์/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
334	นาย	ไบเพชร	ผ่านสุภาพ	คณิตศาสตร์/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
335	นาย	ประพนธ์	กนกกลตารมย์	คณิตศาสตร์/ภาควิชาคณิตศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
336	นางสาว	กนกวรรณ	ฉิมกลิ่น	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
337	นางสาว	นภัสวรรณ	นรินทร์รัมย์	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
338	นางสาว	ปิยะพร	บุญทองแก้ว	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
339	นางสาว	พิมพ์ิสา	ศรืพรหมสุข	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
340	นางสาว	ภาวรินทร์	โชติไพบูลย์พันธุ์	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
341	นางสาว	สร้อยรักษ์	ไชยพูนนาผล	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
342	นางสาว	สัตตกมล	ราชบัณฑิต	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
343	นางสาว	สุนิดา	บุญแจ่ม	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
344	นางสาว	อัญศิษา	ธีระฐานนท์	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
345	นาย	วริทธิ์ธร	ผลพนัชรศมี	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
346	นาย	ศิวกกร	มิ่งนิมิตร	ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
347	นางสาว	ณัฐจารีสรพร	ทวิวุฒินธิกุล	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
348	นางสาว	ธนชชา	พิเศษชนกิจกุล	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
349	นางสาว	มัลธนา	พจนวราภรณ์	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
350	นางสาว	อารยา	แผ่นทอง	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
351	นาย	ณัฐปคัลภ์	ขุนจันทร์	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
352	นางสาว	ณัฐวดี	หอมรสสุคนธ์	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
353	นางสาว	สุชญา	ขอบชื่น	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
354	นางสาว	สุวนันท์	ประดุงแก้ว	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
355	นางสาว	อังคณา	แสงสุริยงค์	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
356	นาย	ธนกฤษ	เหลือคงคา	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
357	นาย	รชพล	บุรินทร์วัฒนา	คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร/วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านนวัตกรรมการสื่อสาร

358	นาย	พัทธ์ชนก	รุ่งแจ้ง	จิตวิทยา/ภาควิชาจิตวิทยา/ผู้พิการ
359	นางสาว	จิราพร	แก้วใส	จิตวิทยาและการแนะแนว/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
360	นางสาว	ลักษณะพร	วงศ์ใหญ่	จิตวิทยาและการแนะแนว/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
361	นางสาว	ศิรินารด	สุราสีโนบล	จิตวิทยาและการแนะแนว/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
362	นางสาว	สุชาดา	ตรีชิต	จิตวิทยาและการแนะแนว/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
363	นาย	ภัทรภณ	ศรีเมือง	จิตวิทยาและการแนะแนว/คณะศึกษาศาสตร์/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
364	นางสาว	กัญญาณัฐ	อิคบาล	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
365	นางสาว	ณัชชา	อัสหมินทรัพย์	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
366	นางสาว	ณัฐนิชา	มุสิกสวัสดิ์	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
367	นางสาว	มิลาน	โพธิคม	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
368	นางสาว	วรัญญาดา	คงลายทอง	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
369	นางสาว	ศิริกัญญาพร	ฤทธิสิริภรณ์รัตน์	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
370	นางสาว	อริสรา	ศรีนวล	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
371	นางสาว	อารดา	วลาศิลป์	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
372	นาย	ธนาธิป	เล่าเจริญ	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
373	นาย	ภูริทัต	บุญคล้อย	ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)/คณะศิลปกรรมศาสตร์/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
374	นางสาว	โชติกา	โอฬารศิริกุล	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
375	นางสาว	ณัชชา	ทิวาเรืองรอง	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
376	นางสาว	ตรีลดา	กลิ่นศรีสุข	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
377	นางสาว	ปัทมดา	อริวัฒน์นางกูร	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
378	นางสาว	ศรดา	กิตตินิมิตมงคล	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
379	นางสาว	สุธิมา	จันทร์แก้ว	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
380	นางสาว	อาทิมา	โสตนแก้ว	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
381	นาย	ไทร	ณรงค์ศักดิ์กักตี	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
382	นาย	ณัฐวัฒน์	นามวงษ์	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
383	นาย	ศุภกรณ์	เลิศสุขเจริญลาภ	ดุริยางคศาสตร์สากล/ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล/โครงการผู้มีทักษะพิเศษด้านศิลปกรรม
384	นางสาว	กนกวรรณ	ตรีสังข์	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
385	นางสาว	กฤษมา	สมบุญมมาก	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
386	นางสาว	พรสลิล	บุญยั้ง	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
387	นางสาว	วิภาชนีย์	บุญใหญ่	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
388	นางสาว	ศศิวิมล	ถมปัด	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
389	นางสาว	อิชยาพร	จันทร์คำ	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กด้อยที่เรียน
390	นาย	ณัฐรัชชัย	นิฐฐาณัฐกุล	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กด้อยที่เรียน

391	นาย	ปิติวัฒน์	ถาวรวัฒน์	ธุรกิจเพื่อสังคม/ภาควิชาบริหารธุรกิจ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
392	นางสาว	ชหทัย	เต็มทองทศ	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
393	นางสาว	ชญญารัตน์	นาคนุช	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
394	นางสาว	น.ส. นิชากร	นามนา	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
395	นางสาว	นภสร	เมฆตะวันฉาย	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
396	นางสาว	บุษนาถ	วัลลิกะคะ	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
397	นางสาว	ปริยาภัทร	นิลลักษณ์	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
398	นางสาว	พรสวรรค์	สุขสุวรรณ	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
399	นางสาว	อมรรัตน์	สวัสดิ์	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
400	นาย	ชรินทร์	ไข่เกตุ	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
401	นาย	ณัฐกิตติ์	โพธิมา	นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ/คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
402	นาย	ธนากร	โนนวังชัย	ปรัชญาและศาสนา/ภาควิชาปรัชญาและศาสนา/ผู้พิการ
403	นางสาว	โสธยา	แซลลิ้ม	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
404	นางสาว	ฐิตาภรณ์	กลิ่นดอกแก้ว	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
405	นางสาว	นันทนัช	ภูริอิทธิพัฒน์	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
406	นางสาว	บัว	นาคทั้ง	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
407	นางสาว	บุษราพร	รินพิทักษ์	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
408	นาย	กานต์	อุดมพันธุ์	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
409	นาย	ปฏิวัติ	พัฒนะมาศ	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
410	นาย	สหสวรรค์	สุวิชายนต์	ผู้นำนันทนาการ/ภาควิชาสันทนาการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
411	นางสาว	กรองแก้ว	ประสมทอง	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
412	นางสาว	กุลสตรี	นवलสมศรี	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
413	นางสาว	จิรนนท์	อุดมดี	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
414	นางสาว	ธนพร	บุญนาค	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
415	นาย	ศิวโรจน์	ศุภวิมุตติ	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
416	นาย	ศุภกฤต	รุ่งเรือง	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
417	นาย	สิทธิชาติ	พิมพ์เสน	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
418	นาย	สิริวิษณุ	พะมณี	พลศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาพลศึกษา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
419	นางสาว	กรวรรณ	ไชยทองศรี	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
420	นางสาว	กฤติยาภรณ์	เวียงนนท์	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
421	นางสาว	ชลลดา	ใจสว่าง	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
422	นางสาว	ฐาปณี	พึงธรรมจิตต์	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
423	นางสาว	ชญชนก	ดิษฐ์จพนงค์พร	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กดีมีที่เรียน

424	นางสาว	นวพรรณช	โพธิ์สิงห์	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติมีที่เรียน
425	นางสาว	ปรารงค์	ศุทธรัตน์	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติมีที่เรียน
426	นางสาว	ปวีณธิดา	ธรรมาชีพ	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติมีที่เรียน
427	นางสาว	ศุภิสรา	สุขเกษม	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติมีที่เรียน
428	นางสาว	อธิษฐาน	ขอนแก่น	ภาษาเกาหลี/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติมีที่เรียน
429	นางสาว	แพรวพลอย	พิชัยไพบูลย์	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
430	นางสาว	ณัฐพร	เชื่อมั่น	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
431	นางสาว	ณัฐฐาพร	มานะวิบูลย์	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
432	นางสาว	นภเกตน์	วิจิต	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
433	นางสาว	นภัสสร	จาดพุ่ม	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
434	นางสาว	ปัทมพร	วัฒนเขวาน์พิสุทธิ์	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
435	นางสาว	พรพิชชา	ตันตระวานิชย์	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
436	นางสาว	พลอย	ดวงเนตร	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
437	นางสาว	พิชชาภา	เตชะจินดาวัฒน์	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
438	นางสาว	พิชญ์ชญาภา	พงษ์ประเสริฐ	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
439	นางสาว	มรรครา	ทองทั่ว	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
440	นางสาว	ศวิสพร	คชนชาติ	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
441	นางสาว	สุภัคดิพร	อุปติ	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
442	นาย	แทโฮ	ลี	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
443	นาย	ภูมิระพี	พ่วงเจริญ	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
444	นาย	สิริวัฒน์	อภิชาติวิทยา	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
445	นาย	อดิรุจ	หงษ์พงษ์	ภาษาเพื่ออาชีพ/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
446	นางสาว	ขวัญจิรา	แก้วสนทยา	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการเด็กติมีที่เรียน
447	นางสาว	ญาดา	พนิชการ	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการเด็กติมีที่เรียน
448	นางสาว	ณัฏฐนิช	กลิ่นเจริญ	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการเด็กติมีที่เรียน
449	นางสาว	พชรภรณ์	เจริญไทย	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการเด็กติมีที่เรียน
450	นางสาว	ภิญญดา	คณาจันทร์	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการเด็กติมีที่เรียน
451	นางสาว	มณิสรา	กาญจนเรืองเด่น	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการเด็กติมีที่เรียน
452	นาย	อินทัช	รัมย์มะพันธ์	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการเด็กติมีที่เรียน
453	นางสาว	ชลธร	ภูงาม	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
454	นางสาว	พงค์รวี	ธัญญสิริ	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
455	นางสาว	สุรภา	เนียมปาน	ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)/วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
456	นางสาว	จิตาภา	หงษาชาติ	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติมีที่เรียน

457	นางสาว	ชนัชภรณ์	เรือนจันทร์	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
458	นางสาว	ชนากานต์	ตั้งกิจธรรม	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
459	นางสาว	ณภาภัช	เลิศภักดีพร	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
460	นางสาว	ธัญพิชชา	ไพบุรณ์	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
461	นางสาว	ภัทรานิษฐ์	หยาง	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
462	นางสาว	ศศิภา	เจิงจี้ระกุล	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
463	นาย	พงศกร	ฤดีสุนันท์	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
464	นาย	พีรวิษณุ	กลิ่นอุบล	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
465	นาย	ภัทรศักดิ์	ศรีไพบูลย์	ภาษาจีน/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
466	นางสาว	จิลมิภา	วันheim	ภาษาญี่ปุ่น/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
467	นางสาว	ชาลีย์	แพพรปรามิต	ภาษาญี่ปุ่น/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
468	นางสาว	ณัฐนิช	ผลเพิ่มพูนทวี	ภาษาญี่ปุ่น/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
469	นางสาว	มันทนา	วรรณมรินทร์	ภาษาญี่ปุ่น/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
470	นางสาว	สุภาพร	โรจน์ประภากร	ภาษาญี่ปุ่น/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
471	นาย	ยุทธพงษ์	คุณานุปกรณ์	ภาษาญี่ปุ่น/ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
472	นางสาว	ภัทรดา	แสงนาค	ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน (หลักสูตรนานาชาติ)/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
473	นางสาว	มนต์นัส	บำรุงพงษ์	ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
474	นางสาว	รวินทร์	โอสถานนท์	ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (หลักสูตรนานาชาติ)/ภาควิชาภาษาตะวันตก/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
475	นางสาว	เนตรนภา	ภูกระโทก	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
476	นางสาว	จิรัชญา	ทองสูง	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
477	นางสาว	นรมน	พิกุล	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
478	นางสาว	ปณยนุช	ตะโกจิ้น	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
479	นางสาว	พัฒนิตา	กลีบลำดวน	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
480	นางสาว	ภัทรวดี	กำหอม	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
481	นางสาว	สรัญญา	พฤกษอรุณ	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
482	นางสาว	อรุณี	ชูศรีขาว	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
483	นางสาว	อุไรวรรณ	ฉิวเหลือง	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
484	นาย	ทักษ์ดนัย	จันทร์เสาร์	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
485	นาย	ธนยศ	อُنศรี	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
486	นางสาว	พิมพ์ตะวัน	แสงจันทร์ทิพย์	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
487	นางสาว	สิรินยา	อุกาสิ	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
488	นางสาว	สิริพร	หวู	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
489	นางสาว	สุชานันท์	สุขศรี	รัฐประศาสนศาสตร์/ภาควิชารัฐศาสตร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน







556	นางสาว	ชญชนก	พริกสุข	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
557	นางสาว	มณทิณี	ชาวบ้านสิงห์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
558	นางสาว	ศิริประภา	ศรีไพบูลย์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
559	นางสาว	สิริบัณฑิตา	ฝ่ายเทศ	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
560	นางสาว	สุภาพร	หลงศิริ	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
561	นางสาว	สุมัยพนา	บริบูรณ์คดี	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
562	นาย	กษมะ	คงเมือง	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
563	นาย	จักรภัทร	พลสามารถ	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
564	นาย	จักรรินทร์	ตรีประดับ	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
565	นาย	ชโยดม	เผ่าวงศ์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
566	นาย	ชนสรณ์	ศรีสังข์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
567	นาย	ฐาปนต์	สุรตพิพิธ	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
568	นาย	ณกรณ์สธน	ศรีสัมพันธ์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
569	นาย	ทิวากร	คำจัน	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
570	นาย	ธนบดี	แสนวงษ์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
571	นาย	นพพรช	มณีนิล	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
572	นาย	ประชัยย์	ธัญรุ่งเรืองศรี	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
573	นาย	ปิยวัช	ศรีภิรมย์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
574	นาย	พลพรรค	ดาวแดน	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
575	นาย	พัชรพล	ภูบุบผา	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
576	นาย	ยสินทร	ศรศักดิ์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
577	นาย	วรกันต์	ดาวแจ้ง	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
578	นาย	สัณชัย	แจ้งแสงฟ้า	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
579	นาย	สิทธิโชค	เนื่อนิม	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
580	นาย	สุกัลย์	เสื่อข้า	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
581	นาย	สุธีวัฒน์	เสื่อคู่ย	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
582	นาย	ทฤษฎ์	รามศิริ	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
583	นาย	อธิศพัฒน์	พฤตพงศ์	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
584	นาย	อนุชา	กุดแก้ว	วิศวกรรมเครื่องกล/ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
585	นางสาว	เบญญาภา	จักรชัย	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
586	นางสาว	กัญญารัตน์	ปานชื่น	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
587	นางสาว	ณัฐริกา	ศิลาากิ	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
588	นางสาว	นภัสกร	ไชยมงคล	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กดีมีที่เรียน

589	นางสาว	พรชิตา	นิยมประเสริฐศรี	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
590	นางสาว	ภณิดา	วงแห้ว	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
591	นาย	ชนาธิป	ต้นเงิน	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
592	นาย	ธงชัย	รื่องกลาง	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
593	นาย	พิทยากร	หันตุลา	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
594	นาย	มโนรมณ์	ตะเย็นกุล	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
595	นาย	มนต์มโนส	พันธุ์สวัสดิ์	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
596	นาย	วศิน	ขวัญจิตร	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
597	นาย	วีโรจน์	ติமாக	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
598	นาย	สรารุณี	หลักทอง	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
599	นาย	สัจฉิณี	สุธรรม	วิศวกรรมโยธา/ภาควิชาวิศวกรรมโยธา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
600	นาง	กชกร	หนูขาว	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
601	นางสาว	เกศกนก	ไชยศิริ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
602	นางสาว	เทพนภา	บุญเจียง	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
603	นางสาว	ไอริณ	มูลงาม	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
604	นางสาว	กัญญารัตน์	พวงมาเทศ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
605	นางสาว	ชลมาศ	พ่วงเงิน	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
606	นางสาว	ญาณีษา	ญาติฉิมพลี	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
607	นางสาว	ญาณีศา	ดิชจรเดช	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
608	นางสาว	ณัฐกานต์	อ่อนฉ่ำ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
609	นางสาว	ณัฐวิภา	เครือเชื่อมเพชร	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
610	นางสาว	ธนัญญา	ล้อมกลาง	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
611	นางสาว	นารีรัตน์	กันทุกข์	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
612	นางสาว	ปิยะมาศ	แก้วเมือง	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
613	นางสาว	พลอยกนก	คำโสม	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
614	นางสาว	พิชชานันท์	ชัยวิเศษ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
615	นางสาว	ภัทรสุดา	สุขไกรรัตน์	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
616	นางสาว	ลลิตา	दानจิระมนตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
617	นางสาว	วริศรา	คงคา	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
618	นางสาว	วัชรภรณ์	ไพรวิน	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
619	นางสาว	วัตถาภรณ์	แก้วนวล	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
620	นางสาว	ศิตาภรณ์	เมืองจันทร์	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
621	นางสาว	ลิตานันท์	โชคเหรียญสุขชัย	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน

622	นางสาว	สุมินทรา	ดิศรา	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
623	นาย	คุณากร	ภิรมย์เลิศ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
624	นาย	จักรพงษ์	แย้มมระจ่าง	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
625	นาย	ชิษณุพงศ์	ทรัพย์เอนก	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
626	นาย	ชุตินพธ์	ศิริมาลีวัฒนา	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
627	นาย	ฐิติภัทร์	ตุลยะปรีชา	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
628	นาย	ตะวัน	ญานเสถียร	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
629	นาย	ทวีชัย	ไตรพรหม	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
630	นาย	ธนวัฒน์	นุ่นสุวรรณ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
631	นาย	ธีรภัทร์	มูลทองสงค์	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
632	นาย	นฤเบศ	ศรีมาบุตร	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
633	นาย	บัณฑิต	สมโสภา	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
634	นาย	ประวิทย์	มีตา	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
635	นาย	ปริทรรศน์	คำรส	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
636	นาย	ปณตัท	สร้อยทอง	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
637	นาย	ภาคภูมิ	มีอำนาจ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
638	นาย	รัชชานนท์	จุลนวล	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
639	นาย	วณัฐพงศ์	อายุวงศ์	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
640	นาย	วิศรุต	ดำเนิน	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
641	นาย	วีรภัทร	พานิช	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
642	นาย	สฤกษ์	วรรณชนะ	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
643	นาย	หมัดยาซีน	ทิพย์หมัด	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
644	นาย	อิทธิสรรค์	เกิดกัน	วิศวกรรมไฟฟ้า/ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
645	นางสาว	รมิตา	มานิตยโชติพิสิฐ	วิศวกรรมคอนกรีตและมวลติ่มเดียว(หลักสูตรนานาชาติ)/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
646	นาย	นรินทร์	อมรชัยประสิทธิ์	วิศวกรรมคอนกรีตและมวลติ่มเดียว(หลักสูตรนานาชาติ)/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
647	นาย	อภิพร	กลีบบัว	วิศวกรรมคอนกรีตและมวลติ่มเดียว(หลักสูตรนานาชาติ)/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ
648	นางสาว	เสาวลักษณ์	วโนทยาน	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
649	นางสาว	กัญญาลักษณ์	มั่งสิน	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
650	นางสาว	ดรุณี	เพ็ชรสุข	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
651	นางสาว	นุสรรา	บินล่าเต๊ะ	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
652	นางสาว	พิมพ์สุภา	ทองคง	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
653	นางสาว	มธุรรา	ต้นติพิทยา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
654	นาย	กิตติภูมิ	กมลคร	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กติ่มที่เรียน

655	นาย	ซัชพล	บุญพันธุ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
656	นาย	ฐนชัย	อิสลามนุกูล	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
657	นาย	ธรรพ์ณธร	อุทัยฉาย	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
658	นาย	ปฏิภาณ	เหลืออ่อน	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
659	นาย	ภราดร	แก้วบริสุทธิ์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
660	นาย	ศดานนท์	เสริมศิริวิวัฒน์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
661	นาย	อนพัทธ์	คณิงคิด	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
662	นางสาว	จตุพร	แซ่มมะ	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
663	นางสาว	ชนากานต์	ต่นมานะ	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
664	นางสาว	ญาดา	แซ่ประเสริฐ	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
665	นางสาว	ณิชารณ	แสงมณี	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
666	นางสาว	ณิชพัชร์	รัตนพันธ์	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
667	นางสาว	นันทน์ภัส	ฟูกระเดื่อง	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
668	นางสาว	ปฐมาวดี	สีบสำราญ	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
669	นางสาว	ปิยกาญจน์	ทิจะยัง	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
670	นางสาว	รัชนิกร	ดวงใจ	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
671	นางสาว	ศศิธร	เจนชบวน	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
672	นางสาว	ศิริวรรณ	เงินออก	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
673	นางสาว	สิริยากร	มณิรัตน์	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
674	นางสาว	อ้อมแก้ว	อินทรภักดี	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
675	นาย	ปิยภัทร	ดวงพัตรา	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
676	นาย	ภูมิจิษฐ์	พีโลวงศ์	วิศวกรรมชีวการแพทย์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
677	นางสาว	วรพรรณ	เรศานนท์	วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ(หลักสูตรนานาชาติ)/คณะวิศวกรรมศาสตร์/โครงการพัฒนานักเรียนดีสู่สากลฯ
678	นางสาว	เพ็ญพิมล	ค้าชู	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
679	นางสาว	กัญชพร	ประไพจิตร	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
680	นางสาว	ชัยญา	จินตานนท์	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
681	นางสาว	ญาณิกา	ผลเกิด	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
682	นางสาว	ธิภาพร	คำจันทร์ดา	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
683	นางสาว	ศิริประภา	เจริญทรัพย์	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
684	นางสาว	สลิลทิพย์	แซ่ลิ้ม	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
685	นาย	กษิตศ	เจริญจิตต์	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
686	นาย	ชาญชัย	นิลชิต	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน
687	นาย	ณัฐวัตร	สายสอนดี	วิศวกรรมอุตสาหการ/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ/โครงการเด็กดีมีที่เรียน

688	นาย	พงศกร	สีสังข์ ยิบแสงทอง	วิศวกรรมอุตสาหกรรม/ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
689	นางสาว	พรชิตา	โพธิ์เอี่ยม	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
690	นางสาว	ภัทราวดี	ทองมี	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
691	นาย	กฤตพงศ์	แก้วเมฆ	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
692	นาย	กัญจน์พลิชู	รักการดี	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
693	นาย	ธีรภัทร	อิมใจ	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
694	นาย	ปิยะพงศ์	ปัญญา	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
695	นาย	กานูพงศ์	กรรณิกากลาง	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
696	นาย	รัชรากร	หลานอา	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
697	นาย	ศุภกร	วรรณเสน	สังคมศึกษา (กศ.บ.)/ภาควิชาสังคมวิทยา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
698	นางสาว	ขวัญวิณี	นนท์มูดี	สุขศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาสุขศึกษา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
699	นางสาว	ณัฐริกา	นพดล	สุขศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาสุขศึกษา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
700	นางสาว	นฤมล	ทองศรี	สุขศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาสุขศึกษา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
701	นางสาว	ศวนีย์	เจริญพรประเสริฐ	สุขศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาสุขศึกษา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
702	นางสาว	อาทิตยา	วงศ์เบญจทรัพย์	สุขศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาสุขศึกษา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
703	นาย	ภัทรพล	จันทร์สว่าง	สุขศึกษา(กศ.บ.)/ภาควิชาสุขศึกษา/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
704	นางสาว	ณัฐชา	นุกูล	อัญมณีและเครื่องประดับ/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
705	นางสาว	พริ้ม	จิตรพสุธรรม	อัญมณีและเครื่องประดับ/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
706	นางสาว	พันธิตรา	สุนทรโชติ	อัญมณีและเครื่องประดับ/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
707	นางสาว	สุพรรณษา	ภูประสงค์	อัญมณีและเครื่องประดับ/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
708	นางสาว	อรจิรา	วัจฉลญาณ	อัญมณีและเครื่องประดับ/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/โครงการเด็กติ่มที่เรียน
709	นาย	มรกต	เนียมหอม	อัญมณีและเครื่องประดับ/ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/โครงการเด็กติ่มที่เรียน